

HỘI NGHỊ KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

đến từ Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Hữu Nghị trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các

nội dung như: cập nhật khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu (ESC) 2021, phân tầng nguy cơ tim mạch; khám

nghe tim mạch; cập nhật chẩn đoán và điều trị suy tim; bệnh tim thiếu máu cục bộ không tắc nghẽn động mạch vành; cập nhật điều trị nhồi máu não cấp; vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong một số bệnh lý tim mạch... Những nhận thức,

kinh nghiệm được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo sẽ giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng và điều trị bệnh tim mạch. Đây cũng là cơ hội tăng cường hơn nữa mối liên kết,

hợp tác trong lĩnh vực y tế nói chung, tim mạch nói riêng giữa ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố, các bệnh viện.

Sau hội nghị khoa học đã diễn ra hội nghị công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ năm 2023.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 29/10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

tính đến nay, qua 2 giai đoạn phòng, chống dịch, 4 đợt bùng phát, Việt Nam đã ghi nhận hơn 11,6 triệu ca mắc, hơn 43 nghìn trường hợp tử vong. Dịch Covid-19 đã tác động tới mọi mặt xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Trước đại dịch có quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp, khó dự báo, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương, các biện pháp phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với diễn biến từng giai đoạn dịch bệnh. Cùng với đó là sự ủng hộ, hỗ trợ của cộng đồng xã hội, bạn bè quốc tế và sự tin tưởng, đoàn kết, tham gia tích cực của nhân dân, dịch Covid-19 đã được đẩy lùi, kiểm soát hiệu quả trên phạm vi cả nước. Kết quả phòng, chống Covid-19 đã góp phần quan trọng và tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phục hồi, khởi

sắc ở hầu hết các lĩnh vực. Sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch, Tổ chức Y tế thế giới xác nhận Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Đến ngày 19/10, Bộ Y tế đã ban hành quyết định điều chỉnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ các biện pháp đã triển khai và những nỗ lực, cố gắng, khó khăn, bài học kinh nghiệm trong ông tác phòng, chống dịch, từ đó chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế công đồng; vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời các giải pháp phù hợp, dịch bệnh từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát hiệu

quả. Từ đó góp phần quan trọng, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực; được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Thủ tướng khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã kịp thời, hiệu quả, có tư duy, phương pháp tiếp cận đúng, đồng bộ, xuyên suốt và linh hoạt. Qua đại dịch thêm một lần nữa khẳng định tinh thần, bản lĩnh của Việt Nam không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, càng áp lực lại càng nỗ lực. Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân, nhất là lực lượng tuyến đầu đã góp phần làm nên thắng lợi trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời chia sẻ, tri ân và gửi lời chia buồn tới các gia đình có người hy sinh, mất mát trong phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương không được

chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn mới, luôn cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở với mọi bệnh dịch có thể xảy ra; thực hiện các cơ chế, chính sách sao cho sát tình hình thực tế và có hiệu quả; tiếp tục khắc phục hậu quả do dịch Covid-19 gây ra. Bộ Y tế cần rà soát, tăng cường, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở để có đủ năng lực đáp ứng với mọi tình huống đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế các tuyến. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác dự báo, phòng, chống dịch bệnh.

Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chính sách chăm lo cho các trường hợp yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời, hoàn thành các chính sách liên quan đến dịch bệnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.

HOANG LANH

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN...

(Tiếp theo trang 1)

Hội ngày càng được nâng cao. Hội đã làm tốt công tác vận động, giúp đỡ hơn 500

lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau với số tiền hàng trăm triệu đồng; vận

động hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho đồng đội.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh thành phố Thái Bình tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh,

hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng chức năng, nhiệm vụ Điều lệ Hội đã xác định. Tổ chức tốt các hoạt động truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ. Tích cực hưởng ứng, tham

gia các hoạt động tình nghĩa, các phong trào, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp phát động. Phấn đấu 80% tổ chức hội khá và mạnh, không có tổ chức hội yếu kém; 85% trở lên hội viên là hội viên gương mẫu.

Chủ động đăng kiểm phương tiện để tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

Sở Giao thông Vận tải vừa ban hành Công văn số 2079/SGTVT-QLVPTNL về việc chủ động đăng kiểm phương tiện để tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm.

Qua thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thời gian tới, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm bắt đầu gia tăng do phương tiện đến hạn kiểm định. Mặt khác, thì đây nhiều trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc phải dừng hoạt động. Do vậy, dự báo có nguy cơ ùn tắc trở lại tại các trung tâm đăng kiểm.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thông báo và đề nghị các sở, ban, ngành trên địa bàn

tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động trong việc đăng kiểm phương tiện của cơ quan, đơn vị: Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng (nếu có) của phương tiện trước khi đi kiểm định để tránh phương tiện có kết quả kiểm định không đạt phải khắc phục sửa chữa nhiều lần. Chủ động lựa chọn thời điểm đăng kiểm phù hợp để không mất thời gian chờ đợi. Nên đưa các phương tiện sắp đến hạn đặc biệt là các phương tiện thuộc đối tượng đã được gia hạn kiểm định theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TTBGTVT, kiểm định sớm (như thời điểm hiện nay). Tránh tình trạng tập trung vào đúng thời

điểm hết hạn kiểm định như dịp cuối năm để thực hiện việc kiểm định. Chủ động lựa chọn bất kỳ đơn vị đăng kiểm nào ở gần khu vực phương tiện đang hoạt động để kiểm định. Đăng ký đặt lịch hẹn trước qua phần mềm đặt lịch hẹn kiểm định phương tiện của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các hình thức đăng ký trực tiếp nhằm tiết kiệm thời gian.

Chuẩn bị trước các nội dung khác trước khi đi kiểm định như: Chủ động tra cứu cảnh báo phương tiện tại mục "Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện" trong mục "Tra cứu dữ liệu" trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kiểm tra tình trạng phạt nguội và tình động xử lý trước khi tới trung tâm đăng kiểm; chuẩn bị giấy đăng ký xe hoặc giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

giao thông đang thể chấp của tổ chức tín dụng còn hiệu lực; thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị

giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera.

NGUYỄN THỜI



Phương tiện đến đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-010.

Mời cộng tác ấn phẩm Báo Thái Bình chào năm mới 2024 và xuân Giáp Thìn

Mừng năm mới 2024, Báo Thái Bình sẽ phát hành hai ấn phẩm đặc biệt: Chào năm mới 2024 và xuân Giáp Thìn. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời cộng tác viên và bạn đọc tham gia cộng tác, tập trung vào các nội dung: ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; mừng xuân mới, mừng quê hương, đất nước đổi mới; tuyên truyền, phản ánh thành tựu, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những người con quê hương Thái Bình thành đạt đang sinh sống, làm việc khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài, những điển hình tiên tiến trong lao động, học tập; truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; công tác đến người dân; phong tục, nét đẹp ngày xuân...

Tác phẩm cộng tác với Báo Thái Bình là tác phẩm mới, được thể hiện bằng các thể loại: nghiên cứu, bình luận, bài phản ánh, phóng sự, ký, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, tranh, ảnh... gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com. Ngoài bút danh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản để Tòa soạn liên hệ. Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 10/12/2023.

Ban biên tập Báo Thái Bình mong nhận được sự cộng tác của bạn đọc.

Đoàn VĐV Thái Bình đạt 4 giải tại giải quần vợt phong trào toàn quốc

Tham gia giải quần vợt phong trào toàn quốc năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Hà Nam từ ngày 26 - 29/10, đoàn vận động viên (VĐV) Thái Bình đạt 1 giải nhì, 3 giải ba.



Vận động viên Thái Bình đạt giải ba ở nội dung thi đấu dành cho đôi nam từ 36 - 45 tuổi.

Giải đấu thu hút gần 200 VĐV đến từ 19 tỉnh, thành phố, ngành trong toàn quốc. Các VĐV thi đấu 7 nội dung: đôi nam từ 35 tuổi trở xuống, đôi nam từ 36 - 45 tuổi, đôi nam từ 46 - 55 tuổi, đôi nam từ 56 tuổi trở lên, đôi nữ từ 45 tuổi trở xuống, đôi nữ từ 46 tuổi trở lên, đôi nam nữ không phân biệt độ tuổi. Đoàn Thái Bình tham gia giải đấu với 12 VĐV, tranh tài ở 4 nội dung.

Kết thúc giải đấu, đoàn Thái Bình đạt giải nhì ở nội dung đôi nam từ 46 - 55 tuổi, 3 giải ba ở các nội dung: đôi nam từ 36 - 45 tuổi, đôi nam từ 56 tuổi trở lên. Giải quần vợt phong trào toàn quốc năm 2023 tại tỉnh Hà Nam đã mang lại sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các CLB. Đồng thời là cơ hội để các VĐV được giao lưu, học hỏi, thiết thực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

TU ANH

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

(Tiếp theo số 8980, ngày 23/10)

Câu 4: Việc bổ nhiệm hòa giải viên được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Trình tự, thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên được quy định tại Điều 11 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, cụ thể:

- Người có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật này nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên tại tòa án nơi họ có nguyện vọng làm hòa giải viên.
- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên bao gồm:
+ Đơn đề nghị bổ nhiệm;
+ Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tự pháp;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
+ Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật này;
+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 của Luật này.
- Cán bộ nhân dân bổ nhiệm hòa giải viên, tòa án nơi nhận hồ sơ đề nghị bổ nhiệm hòa giải



Hình minh họa

viên lựa chọn người có đủ điều kiện đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm.
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm hòa giải viên, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm hòa giải viên, trường hợp từ chối bổ nhiệm thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định bổ nhiệm, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách hòa giải viên trên Trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và niêm yết tại trụ sở tòa án nơi hòa giải viên làm việc; đồng thời gửi Tòa án nhân dân tối cao để công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.
- Khi có căn cứ quy định nêu trên, tòa án nơi hòa giải viên làm việc để nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm hòa giải

Nhiệm kỳ của hòa giải viên là 3 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Câu 5: Pháp luật quy định việc miễn nhiệm hòa giải viên như thế nào?

Trả lời: Điều 13 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định về việc miễn nhiệm hòa giải viên như sau:

- Việc miễn nhiệm hòa giải viên được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Theo nguyện vọng của hòa giải viên;
+ Hòa giải viên không còn đáp ứng một trong các điều kiện quy định pháp luật hoặc thuộc trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an.
- Khi có căn cứ quy định nêu trên, tòa án nơi hòa giải viên làm việc để nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm hòa giải

viên. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp, khiếu kiện trước khi lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại theo yêu cầu của một trong các bên;

- Mời người có uy tín tham gia hòa giải, đối thoại; tham khảo ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn về lĩnh vực tranh chấp, khiếu kiện;

- Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin, tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

- Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc dân sự, khiếu kiện hành chính, trừ trường hợp các bên đồng ý bằng văn bản hoặc theo quy định của pháp luật;

- Từ chối việc lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại nếu có đủ căn cứ xác định thỏa thuận, thống nhất đó vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội, trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

- Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

- Được cấp thẻ hòa giải viên;
- Được hưởng thù lao theo quy định của Chính phủ;
- Được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Câu 7: Hòa giải viên có nghĩa vụ như thế nào?

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 14 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, hòa giải viên có nghĩa vụ:
- Tiến hành hòa giải, đối thoại theo trình tự, thủ tục quy

định tại Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Tuân thủ pháp luật, độc lập, vô tư, khách quan;

- Bảo đảm bí mật thông tin theo quy định của Luật này;

- Không ép buộc các bên hòa giải, đối thoại trái với ý chí của họ;

- Không được nhận tiền, lợi ích từ các bên;

- Từ chối tiến hành hòa giải, đối thoại nếu thuộc một trong các trường hợp (Là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại; có căn cứ rõ ràng cho rằng hòa giải viên có thể không vô tư, khách quan trong khi thực hiện nhiệm vụ; không thể tiến hành hòa giải, đối thoại vì sự kiện bất khả kháng trở ngại khách quan);

- Tôn trọng sự đồng thuận, thống nhất của các bên, nếu nội dung thỏa thuận, thống nhất đó không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

- Từ chối tham gia tố tụng với tư cách là người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đối với vụ việc mà mình đã tiến hành hòa giải, đối thoại nhưng không thành và được chuyển cho tòa án giải quyết theo trình tự tố tụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

(còn nữa)

LÊ THUY

(Phông Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)